
 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๑/๑๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่  ๔/๒๕๕๕      

ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  

ณ  ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

----------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธาน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อําพิน    กันธิยะ รองคณบดี กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล  รองคณบดี กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ รองคณบด ี กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล  เล็กสวัสดิ์    หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

๗.  นางสาวสังวาลย์ วรรณกุล 

 

หัวหน้างานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัยและบริการชุมชน 

(รักษาการแทน เลขานุการสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

 

 

๗. นางพิราวรรณ์ สําเภาลอย หัวหน้างานบริหารท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมฯ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  - 

นางไกรคํา หัสการบัญชา เลขานุการสํานักงานคณะฯ  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  อาจารย์ ดร.ศรัล วรุณพันธุ์ 

๒.  อาจารย ์ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล 

๓.  อาจารย์ ดร.หม่อมหลวงญาศินี จักรพันธุ์ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง 

๖.  อาจารย ์ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 

๗.  อาจารย ์ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ 

๘.  อาจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก 

๙.  นายวิสูตร  ลิ่วเกียรติ 

๑๐.  นางสาวปิยะนุช สวัสด ี

๑๑. นางนงนุช ทองอ่อน 

ผู้ช่วยคณบด ี

อาจารย์ช่วยงานคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 

หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

รักษาการหัวหน้างานศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

  
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๒/๑๔

๑.๑  ผลการปฏิบัติตามมต/ิข้อคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕  รายละเอียดตามที่ได้นําเสนอ 

ในที่ประชุมฯ  

 ที่ประชุมฯ รับทราบ  และประธานที่ประชุมฯ ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละวาระติดตามงาน 

ที่ยังไม่ได้ดําเนินการหรือที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ และรายงานให้ทราบต่อไป 

 

 ๑.๒  การรับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ (โดยการแจ้งเวียน)   

รายละเอียดตามที่ได้นําเสนอในที่ประชุมฯ  
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕   

  ประธานที่ประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา

คณะฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๕  วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕  โดยขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณา

แก้ไขและรับรองรายงานการประชุมฯ  ซึ่งได้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
 

   ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่ม)ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพจิารณา 

   ๔.๑     ผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร 

  ๑) การเสนองบประมาณรายการครุภัณฑ์เงินรายได้เพิ่มเติมกลางปี  ได้ผ่านความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

แบ่งเป็นดังนี้   ๑.๑) ครุภัณฑ์ต้นปีงบประมาณ   ๔ รายการ ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๒) ครุภัณฑ์งบประมาณเพิ่มเติมกลางปี ๑๖ รายการ   ๙๙๗,๖๐๐ บาท 
 ท้ังนี้อยู่ในระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการประจํา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  ๒) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

  สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดําเนินการเร่ืองการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร แล้ว จํานวน ๖ โครงการ คือ ๑) ด้านความแม่นยําในการ

ใช้กฎระเบียบสําหรับการปฏิบัติงาน ๒) ด้านการให้บริการแบบรวมศูนย์ ๓) การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงานรอง   ๔) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร  ๕) การวางแผนอัตรากําลัง  ๖) การจัดเก็บ

เอกสาร  ซึ่งจะมีการติดตามผลโดยคณะทํางานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะอุตสาหกรรม

เกษตร   ในส่วนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ  
 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๓/๑๔

   ๔.๒    ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

   ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  รายงานให้ที่ประชุมฯ 

ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการบูรณาการระบบการควบคุมภายในเข้ากับระบบการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และสามารถตอบสนองมิติการตรวจประเมินจากองค์กร

ภายในข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง สาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง จํานวน ๓ 

ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  ๑.๑  การเงิน 

- รายจ่ายเพิ่มขึ้น 

 ๑.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ภัยคุกคามจากภายนอก 

- การฟ้องร้องการใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ 

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ) 

 ๒.๑ การศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาที่เลือกมาศึกษาที่คณะลดลง 

- จํานวนนักศึกษาลาออกและพ้นสภาพระหว่างเรียนมากขึ้น 

 ๒.๒ การวิจัย 

- งบประมาณด้านการวิจัยไม่ได้ตามเป้าหมาย 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ 

 นานาชาต ิหรือได้แจ้งจดทะเบียนทางปัญญาไม่ได้ตามเป้าหมาย 

 ๒.๓ การบริการวิชาการ 

- การแสวงหาเงินรายได้จากแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ 

 กําหนดไว ้

๓. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน)  

- อันตรายและความเสียหายจากการโจรกรรมและประทุษร้าย 

 

ดังมีรายละเอียดในรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบแนบท้าย 

(CMU-RM๑)  คําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง  (CMU-RM๒) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง  (CMU-RM๓) รายงานการประเมินผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง  
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ  

 

 

 

   ๔.๓ ผลการดําเนินงานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ   

    ๑) ผลการดําเนินการด้านการปรับปรุงหลักสูตร  



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๔/๑๔

  การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ได้ผ่านการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕  และจะจัดส่งให้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวต่อไป สําหรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และ

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ยังอยู่ระหว่าง

รอนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ  

           การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร ได้ผ่าน

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว 

สําหรับหลักสูตรปรัชญาบัณฑติสาขาวชิาการพัฒนาผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว   สําหรับหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ได้แก้ไขและส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เพื่อรอเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

 ๒) จํานวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ผลการพิจารณาจํานวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของสาขาวชิาและการประชุมคณะกรรมการ 

วิชาการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ข้อมูลสรุปจํานวนรับ

นักศึกษา ดังนี้ 

สาขาวิชา จํานวนรับตามแผน โควตา Admissions โครงการอื่นๆ รวม 

FST ๗๐ ๖๐ ๓๐ ๔ ๙๔ 

BIOT ๖๐ ๔๕ ๓๐ ๑๔ ๘๙ 

FE ๗๐ ๖๐ ๓๕ ๑๕ ๑๑๐ 

PDT ๖๐ ๕๐ ๓๕ ๑๒ ๙๗ 

PKT ๘๐ ๖๐ ๕๐ ๑๐ ๑๒๐ 

MPT ๕๐ ๒๐ ๕๐ ๑๔ ๘๔ 

รวม ๓๙๐ ๒๙๕ ๒๓๐ ๖๙ ๕๙๔ 
 

      จํานวนรับตามตารางแยกรับเป็นรายสาขาวิชา แต่ในขณะนี้คณะฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับวิธีการ

รับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยผลการประชุมของกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ได้แบ่งการรับเป็น ๓ 

กลุม่ ได้แก่ (๑) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร  และ (๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  โดยกลุม่ (๑) จะแยกสาขาวิชาในวันสอบ

สัมภาษณ์โดยให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาครบท้ัง ๔ อันดับ และจะขอปรับวิธีการรับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

โดยจะเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังนี้    หลังจากนั้นจะได้แจ้งใน 

ที่ประชุมสัมมนาของมหาวิทยาลัย เร่ือง การกําหนดทิศทาง เป้าหมายและจํานวนรับ การรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท้ังนี้  
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๕/๑๔

หากที่ประชุมกรรมการบริหารประจําคณะฯ เห็นชอบ จํานวนรับนักศึกษาของสาขาวิชาในกลุ่มที่ (๑) จะรวมของทัง้ 

๔ สาขาวิชาเข้าด้วยกัน 

         ๓) แบบประเมินความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา 

ผลการประชุมคณะกรรมการวชิาการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันพุธที่ ๒๑  

มีนาคม ๒๕๕๕ และคร้ังที่ ๔/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้มีแบบประเมินความต้องการ/

ความคาดหวังของผู้ปกครองนักศึกษา เน่ืองจากผู้ปกครองของนักศึกษาเป็นกลุม่ผู้มีส่วนได้-เสยีกับการจัดการเรียน

การสอนของคณะ การได้ทราบข้อมูลความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ปกครอง จะเป็นประโยชนส์ําหรับ

ประกอบการกําหนดนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของคณะดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนองผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝา่ยไดอ้ย่างมีศักยภาพและยั่งยืน โดยจะใช้แบบสอบถามดังกล่าวสอบถามผู้ปกครองของนักศกึษาชั้นปีที่ ๑ ในวัน

ผู้ปกครองใหม่พบผู้บริหารของคณะในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ  
 

 ๔.๔   ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประกันคุณภาพการศึกษาว่า ได้มอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบแต่ละองค์ประกอบจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) และให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบพิจารณาก่อนนําส่งให้หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  ภายในวันที่ ๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

   ๔.๕  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

๑.  ด้านการวิจัย 

๑)  ข้อเสนอโครงการวิจัยเสนองบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

                       โครงการวิจัยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สําหรับกลุ่มเร่งด่วน ๑๕ กลุม่เร่ือง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แผนการวิจัยการพัฒนาผลติภัณฑ์ข้าวกํ่าเพิ่มมูลค่าเพื่อ

ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ ไดรั้บอนุมัติงบประมาณรวมเป็นเงิน ๕,๖๖๕,๐๐๐ บาท บัดนี้ขอเปลี่ยนผูอ้ํานวยการแผนจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ เป็น ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง   

๒)  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖     

            คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับแจ้งเบื้องต้นเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  รวม ๖ โครงการ โดยมรีายช่ือหัวหน้าโครงการคือ อาจารย์ ดร.รณชัย 

ปรารถนาผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง อาจารย์ ดร.พิไลรัก  อินธิปัญญา อาจารย ์ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รวมเป็นเงนิที่ได้รับการสนับสนุน

ท้ังสิ้น ๓.๖๔ ลา้นบาท ซึ่งอาจจะมีการปรับลดงบประมาณบางโครงการ โดยตอ้งรอการแจง้ใหท้ราบอยา่งเป็นทางการ

อีกคร้ัง    

๓) โครงการวจิัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ไทย-ยุโรป (เยอรมัน) จากสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๕๖     



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
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๖/๑๔

          โครงการวิจัยเร่ือง “การเพิ่มมูลค่าผลติผลพืชผักและผลไมเ้ศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาการเกษตร

บนพื้นที่สูงอย่างย่ังยืน” ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเร่ือง การใชท้ี่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่

สูงอย่างย่ังยืน (Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Area, The Uplands Program) ระยะที่ 

๔ โดยมี อาจารย์ ดร.พิชญา บุญประสม พูลลาภ เป็นหัวหน้าโครงการ  ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยประเภทโครงการ

ความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-ยุโรป (เยอรมัน) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ (วช.) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๕๖      เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐ บาท มีระยะเวลาดําเนินการ ๑ ปี 

 ๔) การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ  

           ตามที่สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวจิัย (สกว.) จะสํารวจและประเมนิคุณภาพ

ผลงานวจัิยเชิงวชิาการของสถาบันอุดมศกึษาในประเทศดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนําขอ้มูลมาเป็นแนวทาง

สนับสนุนการวจัิยของ สกว. ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแ้จ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการประเมิน  และสามารถเลือกสมัคร

เฉพาะสาขาวิชาที่สนใจไดโ้ดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ดําเนนิการวเิคราะห์

ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารน้ัน บัดนี้ ทางหนว่ย

บริหารงานวจิัยคณะฯ ได้ดําเนินการแล้ว พบวา่ขอ้มูลดงักลา่วยังไมพ่ร้อมที่จะสง่เขา้ร่วมประเมนิ 

๕) ข้อมูลต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับงานวจัิย 

 ๑) โครงการเครือข่าย One Health Research มีคณะที่เขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่  คณะสัตว

แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ๒) ทุนสนับสนุนการวจัิยจากวุฒิสภาประมาณ ๑ ล้านบาท ในโครงการการ One 

Health Research ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านอาหารทะเลแปรรูป/ส่งออก และการ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ทางทะเล ซึ่งโครงการดังกล่าว น่าจะสอดคล้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

ทางทะเลที่เปิดสอนอยู่และยังสามารถเชื่อมต่อโครงการไปยัง Minnesota University ที่มีหลักสูตร  Joint Degree 

ของ Public Heath อยู ่

๓)   โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.) จะเน้นการ

วิจัยเชิงพื้นที่  โดยเฉพาะที่ศรีบัวบาน จะมี Seed money ที่มหาวิทยาลัยให้ รวมถงึการขอจากแหลง่ทุนอื่น  ๆ 

๔)  โครงการสร้างสรรค์เมืองพร้าว  จะมีการลงพื้นที่ในอําเภอพร้าว ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๕๕ เพื่อหาข้อมูลในการดําเนินการวิจัยเชิงพื้นที่  

๕)   อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์   อาจจะไดรั้บทุนนักวิจัยรุ่นใหมข่องมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๒) ซึ่งทางศูนย์บริหารงานวิจัยจะแจ้งอย่างเป็นทางการให้คณะได้ทราบต่อไป 

๖)  การจัดงาน Thailand Research Expo ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย

จะนําเสนอใน Theme Green Technology    

๗)  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการสนับสนุนทุนที่ต้อง  matching จากทางสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่นักวิจัยรุ่นใหม ่ รุ่นกลาง รวมถึง  Visiting Professor  สําหรับโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่งจะมีประมาณ ๑๕ ทุน  (โดยเป็นการ matching fund ฝ่ายละ ๒๕% ระหว่าง

มหาวิทยาลัยและคณะ) โดยที่ประชุมเสนอแต่ละคณะสามารถ matching เพิ่มเติมได ้  และการได้นักศึกษาตาม

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะทําให้เพิ่มศักยภาพของคณะในแง่ของผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 

อย่างไรก็ตาม คณาจารย์หรือนักวิจัยต้องแจ้งความประสงค์มายังคณะก่อนที่จะดําเนินการขอสนับสนุนทุนวิจัย 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%98.%20&source=web&cd=1&ved=0CEoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rspg.or.th%2F&ei=vsa9T5G7Ocb5rAeNifXCDQ&usg=AFQjCNGmVffF1KZf8VlElDcQ01XRUUh8ow
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๗/๑๔

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

๔.๖  ผลการดําเนินงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

 อาจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล  รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) การปรับปรุงและพฒันา website ของคณะ อยู่ในระหว่างดําเนินการปรับ

เน้ือหาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการเพิ่มเติมเนื้อหา ในส่วนของวารสารปริทรรศน์ให้ทันสมัยมากขึ้น และมี

การเพิ่มเติมการประชาสัมพันธตํ์าราของคณาจารย์  

๒) การดาํเนนิการตกแต่งพื้นบริเวณด้านหน้าของตึกสํานักงานคณะ อยู่ใน

ระหว่างการดําเนินการตกแต่งพื้นบริเวณด้านหน้าของตึกสํานักงานคณะ เพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์และให้สะดวก

สําหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อกับคณะ 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

๔.๗  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการฝา่ยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้มีการประชุมสรุปปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศกึษาในปีการศกึษา ๒๕๕๕  

๒) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้พิจารณากําหนดกิจกรรม

นักศึกษาให้อยู่ในกลุ่มกิจกรรมหลัก และกลุ่มกิจกรรมเสริม ของกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม รวมทั้งได้

กําหนดช่ัวโมงของแตล่ะกจิกรรมดว้ย 

๓) โครงการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปี

การศกึษา ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ โดยแบง่เป็นภาคเรยีนที่ ๑ จํานวน ๑๘ โครงการ และภาคเรียนที่ ๒ จํานวน 

๑๑ โครงการ  
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

  ๔.๘  ผลการดําเนินงานคณะกรรมการด้านการจัดการองค์ความรู้คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 ประธานคณะกรรมการด้านการจัดการองค์ความรู้คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ได้แจ้ง

วา่คณะกรรมการฯ มีแผนการจัดองค์ความรู้ ๔ ด้าน คือ แผนการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายวิชาการ  แผนการ

จัดการองค์ความรู้ของฝ่ายสนับสนุนการบริหาร  แผนการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  และ

แผนการจัดการองค์ความรู้ของการวิจัยและการบริการวิชาการ  ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 

 ๑)  แผนการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายวิชาการ  

   แผนที่ ๑ การทําวิจัยเพื่อการเรียนการสอน  

   แผนที่ ๒ องค์ความรู้ของอาจารย์อาวุโสที่ใกล้เกษียณ 

 ๒)  แผนการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายสนับสนุนการบริหาร  

   แผนที่ ๑ การจัดการองค์ความรูเ้รื่องการบริหารแบบรวมศูนยข์องสํานักงานคณะฯ  

   แผนที่ ๒ การจัดการองค์ความรูเ้รื่องการสื่อสารภายในองค์กร 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๘/๑๔

 ๓)  แผนการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  

   แผนที่ ๑ การจัดการองค์ความรูเ้รื่องวิธีการเตรียมบทปฏิบัติการ 

 ๔)   แผนการจัดการองค์ความรู้ของการวิจัยและการบริการวิชาการ 

   แผนที่ ๑ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  

  แผนที่ ๒ การแบ่งปันประสบการณ์การให้บริการวิชาการ 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

   ๔.๙ ผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายงานผลการ

ดําเนินงานว่าคณะกรรมการฯ ได้มีการดําเนินการตามแผนงานประจําปีอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ดังนี้ 

๑) พัฒนาและเริ่มใช้การเสนอแผนงานฯ และการประเมินผลแผนงานฯ ผ่านระบบออนไลน์    

๒) พัฒนาระบบการออกเลขรับ-ส่งหนังสือออนไลน์   

๓)   ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์คณะโดยทํางานร่วมกับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

๔)   จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๑ ชุด    

๕)   เช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอนจํานวน ๓๐  เคร่ือง  (รอการส่งมอบ)    

๖)   ปรับปรุงห้องเรียน BIOT๑๐๙, BIOT๒๑๗-๒๑๘ 

๗)   จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเพิ่มเติม 

๘)   ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (ระหว่างดําเนินการ) 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

๔.๑๐ ผลการดําเนินงานของสํานักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑)   การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา  

   หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรฯ ได้แจ้งเร่ืองการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ตามคําสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ ๐๕๔/๒๕๕๕  เพื่อทําหน้าที่ปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการของสาขาวิชาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี หรือจนกว่าจะมี

คําสั่งเปลี่ยนแปลง  ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป   ดังมีรายช่ือผู้ได้รับการแต่งตัง้ คือ 
๑.๑ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช 
๑.๒ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ อาจารย์ ดร.สุทธิรา สุทธสุภา   
๑.๓ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร. หม่อมหลวงญาศิน ีจักรพันธ์ุ 
๑.๔ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง  

๑.๕ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร อาจารย์ ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ 

๑.๖ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล อาจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก  
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๙/๑๔

๒) ผลการหารือเรื่องการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอาจารย์จากสํานักงาน 

มหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล  

   หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  แจ้งว่า กองบริหารงานบุคคล สํานักงาน

มหาวิทยาลัย ได้ตอบหนังสือขอหารือเร่ือง การกรอกภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์สายวิชาการ (ศธ ๖๓๙๒(๔)/

๐๑๓๕๑ ลว. ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕) และการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (ศธ ๖๓๙๒(๔)/

๐๒๑๓๙ ลว. ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

๑) มหาวิทยาลัยได้กําหนดภาระงานขั้นตํ่าของบุคลากรในแต่ละประเภท โดยครอบคลุมตามภารกิจของ

แต่ละตําแหน่ง ซึ่งบุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติงานตามภาระงานขั้นตํ่าในแต่ละด้านที่ได้กําหนดไว้ 

๒) การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยได้กําหนดไว ้ จะมีผลต่อการประ-เมินผลการ

ปฏิบัติงานในด้านนั้นๆ การให้คะแนนการประเมินก็จะต้องลดลงตามสัดส่วน ซึ่งไม่สามารถนําภาระ

งานในด้านอื่นมาชดเชยได ้ 

๓) การที่บุคลากรได้จัดทําข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานไว้แล้ว เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานที่ได ้ มากกวา่เกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกําหนดในระดับดีเด่น (มากกวา่ร้อย

ละ ๒๐) ก็ถือไดว้า่บุคคลดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในหัวข้อภาระงานในด้านนั้นๆ แต่ผล

การปฏิบัติงานทีเ่กินกว่าที่กําหนดดังกล่าว ไม่อาจจะนําไปเกลี่ยให้เป็นผลการปฏิบัติงานในหัวข้องาน

อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายงานได้ 

๔) ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยความหมายจะหมายถึงงานด้านอื่นๆ ที่มิใช่ภาระงานการเรียน

การสอน งานวิจัย การพัฒนานักศึกษา หรืองานบริการวิชาการ ตามหัวข้อที่ได้กําหนดไว้แล้ว 

ท้ังนี้ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะไดด้ําเนินการพิจารณา การกรอกภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์ และ

ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ตามการตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย และจะได้ดําเนินการรวบรวมข้อคิดเห็นของ

คณาจารย์ ในการกําหนดค่าน้ําหนักสําหรับการประเมินภาระงาน ๕ หัวข้อ ในการสัญจรสาขาวิชาต่างๆ รวมถึง

การประชุมคณาจารย์ในสงักัดสํานักวิชาฯ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการ

กําหนดค่าน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่เหมาะสม และแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการบริหาร

คณะฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓)  การจัดส่งรายงานความก้าวหน้ารวมถึงอุปสรรคของคณาจารย์ในการลา

ศึกษาต่อ  

   สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แจ้งให้คณาจารย์ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ จัดส่ง

รายงานความก้าวหน้าของการศึกษา รวมถึงระบุอุปสรรคต่างๆ (ถ้าม)ี ให้แก่สํานักวิชาฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 

๒๕๕๕ เพื่อเป็นข้อมูลบุคลากร และรายงานคณะกรรมการบริหารคณะฯ ต่อไป 

๔)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนคิการ

เขียนตํารา และการทําวิจัยด้านการเรียนการสอน  

   สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรฯ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายวิชาการ โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิควิธีการเขียนตํารา หนังสือ และผลงานทาง
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วิชาการ” ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน อาจารย์พิเศษ 

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และเร่ือง “การทําวิจัยด้านการเรียน

การสอน” ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ุศักดิ์ พลสารัมย์ อาจารย์

สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร    และสํานักวิชาฯ ไดแ้จง้ให้

คณาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจได้จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยการเรียนการสอน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท มายัง

สํานักวิชาฯ เพื่อรวบรวม และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๕)  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาํหนังสือ/ตําราสําหรับการ

เรียนการสอน และกําหนดการส่งต้นฉบับ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  

   สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรฯ ได้มีหนังสือขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ

จัดทําหนังสือ/ตํารา สําหรับการเรียนการสอนของสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และดําเนินการประชาสัมพันธ์ไป

ยังคณาจารย์และบุคลากรผู้มีความประสงค์จะจัดทําหนังสือ/ตําราสําหรับการเรียนการสอน และมีต้นฉบับที่พร้อม

จะตีพิมพ์หรือได้ดําเนินการตีพิมพ์ไปแล้วในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แจ้งรายช่ือหนังสือ/ตํารา สําหรับ

การเรียนการสอน และส่งต้นฉบับหรือหนังสือ/ตําราสําหรับการเรียนการสอนดังกล่าว มายังสํานักวิชาฯ ภายใน

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อจะได้พิจารณาและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๖)   โครงการ Eco-Health & One Health Research ร่วมกับคณะสัตว

แพทยศาสตร์                          ในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร  

   หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมและเตรียมพัฒนา concept 

note paper ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ในโครงการ Eco Health – One Health ร่วมกับคณะสัตว

แพทยศาสตร์ และเครือข่ายวิจัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ ๓ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ โดยวิทยาลัย

ศิลปะสื่อ ตั้งอยู่ ท้ังนี้จังหวัดสมุทรสาครมีค่า GDP สูงอยู่ในระดับต้นของประเทศไทย และมีศูนย์ส่งออกอาหาร

ทะเลขนาดใหญ่ ที่มีทรัพยากรจําพวกป่าชายเลน และอุตสาหกรรมด้านการส่งออกอาหารทะเล ที่ต้องการการวิจัย 

และพัฒนา ให้เกิดความย่ังยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

๗)  การรับนักศึกษาเวียดนาม เข้าฝึกทํางานวิจัยในโครงการ student 

mobility work-learn internship จาก Nong Lam University 

   สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แจ้งเร่ืองการรับนักศึกษาเวียดนาม ของมหาวิทยาลัย 

Nong Lam ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม เพื่อฝึกงานในโครงการ student mobility work-learn 

internship  ซึ่งมีคลัสเตอร์วิจัย ๒ คลัสเตอร์ ของสํานักวิชาฯ ได้แจ้งความจํานงรับนักศึกษาเวียดนาม ได้แก่ คลัส

เตอร์วิจัยกระบวนการชีวภาพ และคลัสเตอร์การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค  

๘)   การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ University of 

Bolzano ประเทศอิตาล ีและ Prof. Massimo Tagliavini เยี่ยมคณะฯ   

   สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรฯ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท ณ University of Bolzano ประเทศอิตาลี หลักสูตรนานาชาติ International Master in Fruit Science  

ซึ่งมีกําหนดการลงทะเบียนเบ้ืองต้นภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
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๙)  การหารือการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากร 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

    สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรคณะฯ 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ได้มีมติให้คณะฯ ดําเนินการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับบุคลากรของ

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยให้เช่าซื้อร่วมกับมหาวิทยาลัย รวมระยะเวลา 

๓ ปี จํานวนรวม ๘๐ เคร่ือง โดยคอมพิวเตอร์ใหม่ที่จัดหา จะทยอยติดตั้งเพื่อใช้งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สําหรับการเรียนการสอน และกรณีคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากร จะใช้คอมพิวเตอร์เดิม (Pentium D, RAM ๑ GB, 

HDD ๘๐ GB, จอ LCD ๑๗ นิ้ว อายุการใช้งาน ๕ ปี) ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ 

โดยการทยอยเคลื่อนย้ายออกมาจัดสรร ตามความจําเป็นและเหมาะสม ให้แก่บุคลากรสํานักวิชาฯ  โดยในปีที่ ๑ 

(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕) คณบดีได้พิจารณาให้จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปก่อน ๓๐ เคร่ือง  บัดนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ได้รับการจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังกล่าวแล้ว และสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กําลังอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาเสนอสัดส่วนจํานวนคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสม สําหรับการเรียนการสอน และบุคลากร เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร พิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ 

 

๔.๑๑    ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  

      หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

โครงการผลิตนํ้าดื่ม “ช้างทอง”   ในการดําเนินงานของโครงการผลิตน้ําดื่มช้างทอง  มีผล

การดําเนินงาน  ดังนี้ 

๑. บรรจุภัณฑ์พร้อมฉลากหดรัดขวดน้ําดื่มตรา  “ช้างทอง” และ “สุธาสินี” พร้อมดําเนิน 

การผลิตเพื่อการจําหน่ายแล้ว 

๒. เมื่อวันที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕  ได้ทําการผลิตและส่งจําหน่ายให้กับ หจก.สุธาสิน ีแล้ว 

ขนาด ๖๐ มล. จํานวน  ๗๒๐  ขวด (๖๐ โหล) ราคาที่ตกลงไว้ คือ ขวดละ ๔.๒๐ บาท (ราคาจําหน่ายหน้า

โรงงานผลิต) คิดเป็นเงินจํานวน ๓,๐๒๔ บาท (สามพันยี่สิบสี่บาทถ้วน)  และขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตตามการสั่ง

ของลูกค้าอีกจํานวน ๑,๐๐๐ ขวด  ท้ังนี้  ผู้ประกอบการยังมีความสนใจที่จะทําการสั่งซื้อน้ําดื่มในขนาด ๓๕๐ มล. 

ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องของราคา 

๓. การผลิตน้ําดื่มขวด ๒๐ ลิตร  บริโภคภายในคณะฯ ได้ขนย้ายน้ําดื่มขนาด ๒๐ ลิตรไปไว้ยัง

จุดต่างๆ ของคณะฯ โดยใช้แรงงานจ้างเหมารายวัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถหาแรงงานที่เป็นการจ้างงานประจํา

ได ้

๔. น้ําดื่ม ๖๐๐ มล. ตราช้างทอง  ในช่วงแรกได้มีการวางแผนผลิตไว้เพื่อจําหน่ายในงานวัน

เกษตรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ แต่ทราบว่าไม่สามารถจําหน่ายได้ จึงเปลี่ยนแผนจะทําการผลิตโดยจะทําการ

จําหน่ายเฉพาะบริเวณคณะฯ เท่านัน้  และคาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานวันเกษตรแห่งชาต ิ  หัวหน้า

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  จะนําผลิตภัณฑ์น้ําดื่มไปเสนอขาย ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่

ต่อไป 
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การให้บริการผลิตผงจากสารสกัดสมุนไพร   ศูนย์บริการธุรกิจฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการ

ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (สกัดแลว้ทําให้เป็นผง) ของหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเย่ือและเซล

ต้นกําเนิด โดย รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ได้มีการผลิตแล้วจํานวน 

๒๙๗.๖๗  กิโลกรัม ราคาจําหน่ายกิโลกรัมละ  ๓๕๐  บาท  จํานวนเงิน ๑๐๔,๑๘๕ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่ง

ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)   และการผลิตในครั้งต่อไปจะจําหน่ายในราคากิโลกรัมละ ๔๕๐ บาท (จะเร่ิมต้นผลิต

ล้อตใหม่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕) 
จากการประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ในการผลิตมีอุปสรรคในส่วนของของเคร่ือง

อบแห้งที่ไม่สามารถใช้เครื่องอบแห้งแบบใช้แก๊สได ้  เนื่องจากมีการใช้เอทิลแอลกอฮลล์ในกระบวนการสกัดสาร

สมุนไพรด้วย  จึงต้องใช้เคร่ืองอบแห้งแบบไฟฟ้าและอาจจะต้องมีการจ้างเหมาให้ทําการผลิตในช่วงกลางคืนด้วย 

เพื่อให้การดําเนินงานผลิตมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น  ท้ังนี้  ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า การดําเนินงานใน

โครงการนี้สามารถเข้าไปใช้เครื่องกลั่น ของกลุ่มวิจัยการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยกระบวนการผลิตปราศจากของเสียแบบครบวงจร  โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  ณ ห้องปฏิบัติการชัน้ ๔ อาคารวิศวกรรมอาหารได้เพื่อเป็นการเร่งการผลิตให้ทันต่อ

ความต้องการของผู้ขอรับบริการ 
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯ 

ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ทําการคั้นผลมะขามป้อม  จํานวนทั้งหมด  ๖,๐๖๐  กิโลกรัม  ซึ่งได้รับจากหน่วย

อนุรักษฟ์ื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่ผลมะขามป้อมดังกล่าวนําไปค้ันน้ํา

ได้ทั้งหมด  ๓,๒๕๕  กิโลกรัม  ซึ่งให้ผลผลิตร้อยละ ๕๓.๗๑  และได้ดําเนินการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้กับ

สํานักพระราชวัง  โดยเสนอเร่ืองผ่านสํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

เป็นเงินจํานวน  ๖๓,๑๒๔.๕๐ บาท (หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) และได้ประสานงานกับ

บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) ส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังสวนจิตรลดาแล้ว 
 

โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน)    

๑) โครงการตรวจประเมินคู่ค้าในเขตภาคเหนือ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จะได้ทําการ

โอนเงินค่าจ้างทําโครงการตรวจประเมินคู่ค้าในเขตภาคเหนือ งวดที่ ๑ ให้กับคณะฯ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ 

โดยขอความร่วมมือจากคณะดําเนินการจัดทําเอกสารมอบอํานาจให้โอนเงินผ่านบัญชีจากคณะฯ 

๒) โครงการวิจัยเคร่ืองหั่นไส้กรอก ได้มีการขอแจ้งยกเลิกการดําเนินงานโครงการอย่างไม่เป็น

ทางการ 

๓) โครงการวิจัยตลาดและข้อมูลผู้บริโภคสินค้าอาหารพร้อมรับประทานทั้งในรูปแบบแช่เย็น
และแช่แข็งในเขตภาคเหนือ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับร้าน ๗-๑๑ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อทําการสํารวจ

ตลาด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “นํ้าลําไยเข้มข้นพร้อมดื่ม”   ผู้ประกอบการจาก หจก.ทอง

พูนฟูด้  มีความสนใจให้ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ลําไยเข้มข้นจากเนื้อลําไยอบแห้งทั้งผล

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสํารวจตลาด  ซึ่งจะได้มีการตกลงราคาและ

จํานวนที่จะสั่งผลิตต่อไป 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๑๓/๑๔

การเตรียมตัวเปิดโรงงานต้นแบบสายการผลิตนํ้าตาลลําไย   ได้มีการวางแผนที่จะเปิด

โรงงานให้เข้าชมในช่วงงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  โดยจะมี

การแสดงวิธีการผลิตน้ําตาลลําไยโดยบุคลากรของโครงการวิจัยน้ําตาลลําไย   และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร จะเป็นผูดู้แลในส่วนของการประชาสัมพันธ ์  การเตรียมชั้นน่ังร้านให้เข้าชม  การให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ ซึ่งการ

ดําเนินงานในส่วนนี้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท   

 

รายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ : การให้บริการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการ  โรงงานต้นแบบ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการอื่นๆ  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

มีรายรับ เป็นเงินจํานวน   ๒๓๙,๕๔๕ (สองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 

    ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

๔.๑๒  ผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 ไม่ม ี

 

๔.๑๓ ร่าง แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑  

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   โดยที่ประชุมฯ ได้มีการปรับปรุงใหม่

ตามกรอบตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑.๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  เป็นกรอบในการกําหนดตัวชี้วัด ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-

๒๕๕๙)    

   ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาร่วมกันและให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงกรอบตัวชี้วัด ตาม

เอกสารแนบท้าย  โดยให้แต่ละหน่วยงานภายในสังกัดคณะฯ ได้ใช้แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อดุมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)   เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตัง้

ไว้ในแผนฯ ต่อไป 

 

๔.๑๔  แนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ผลการพิจาณาจํานวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของสาขาวชิาและการประชุมคณะกรรมการ 

วิชาการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ จะแบ่งการรับนักศึกษา

เป็น ๓ กลุม่ ได้แก่ (๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร  และ (๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  โดยกลุม่ (๑) จะแยกสาขาวิชาในวันสอบ

สัมภาษณ์โดยให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาครบท้ัง ๔ อันดับ  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 
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